



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ได้รับ การคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตลอดจนอาจถูกดำเนินการทางวินัย

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในวันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษาบุคลิกลักษณะ ท่วงทิวา ปฏิกิริยาไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

/๔. ผู้สมัครคัดเลือก...

๔. ผู้สมัครคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๕. ผู้เข้าคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ไปในวันสอบสัมภาษณ์
๖. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกแยกเป็นวิชาเอก โดยเรียงลำดับตามลำดับคะแนนมากไปหาน้อย โดยไม่มีการขึ้นบัญชีแต่อย่างใด ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ([www.roietpeo.go.th](http://www.roietpeo.go.th))

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๐๖๓๓

(นางอรัญญา อินอ่อน)

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)  
การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยจัดสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ที่	วิชาเอก	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	ปฐมวัย	นางสาวปริญญารมย์ สืบจิต	สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานตัวเข้ารับการประเมิน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

